



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เทศบาลตำบลวังศาลา

ตามที่เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๒-๒-๐๖-๓๖๐๓-๐๐๑ สังกัดงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๒-๒-๐๖-๓๖๐๕-๐๐๑ สังกัดงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จึงประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานเทศบาล และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับที่คัดเลือกได้ ดังนี้

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ลำดับที่ได้	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นางสาวพลอยไพลิน หวังชม	ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ลำดับที่ได้	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๑	นายกันต์รัฐภัทร ชันดี	ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวังศาลา จะรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี โดยเรียงลำดับที่จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้จะมีอายุเกิน ๑ ปี และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจาก